



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

### Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

### THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY Làm việc với đoàn công tác tỉnh Hậu Giang



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh: MINH ĐỨC

### Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Sáng ngày 16/2, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

Nghị định gồm 5 chương, 58 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2023, thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Về cơ bản, Nghị định số 99/2022/NĐ-CP vẫn giữ một số nội dung của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP, đồng thời bổ sung một số nội dung mới để phù hợp với Bộ luật Dân sự năm 2015

và Nghị định số 21/2021/NĐ-CP, ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Nghị định số 99 quy định rõ nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin; hiệu lực của đăng ký; cơ quan đăng ký, cơ quan cung cấp thông tin; trình tự, thủ tục chung về đăng ký biện pháp bảo đảm và trình tự, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm đối với từng loại tài sản; công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo

đảm, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Nghị định số 99 ra đời nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm; thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hoạt động của cơ quan đăng ký và hệ thống đăng ký; khắc phục những vướng mắc, bất cập, đồng thời nắm bắt, bao quát được những vấn đề mới, yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn và trong quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

TRINH CƯỜNG

Chiều ngày 16/2, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác tỉnh Hậu Giang do đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" tỉnh Thái Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Văn Huyền, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang đã thông tin những

kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của hai tỉnh trong những năm qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai các nhiệm vụ tại địa phương; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy giới thiệu khái quát về quá trình triển khai, kết quả nổi bật trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng từ khi Thái Bình đưa vào sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đến nay 100% cán bộ, đảng viên khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường học và trên 82% cán bộ, đảng viên khối xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã sử dụng hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"; 95% đảng bộ, chi bộ đã ứng dụng phần mềm

trở thành một kênh thông tin chính thống, hấp dẫn và bổ ích đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong khai thác tin tức, học tập nghị quyết và sinh hoạt đảng. Việc ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Tiếp đó, Ban biên tập "Sổ tay đảng viên điện tử" đã giới thiệu về các tính năng, tiện ích, cách thức sử dụng phần mềm, phương thức quản lý, kinh nghiệm triển khai ở cơ sở.

Đến nay, Hậu Giang là đơn vị thứ 16 trong toàn quốc về học tập kinh nghiệm triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" tại Thái Bình.

(Xem tiếp trang 4)  
ĐÀO QUYÊN

### BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

### Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội trong giai đoạn mới ở Thái Bình

Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó là "kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam". Đồng thời cũng chính là điều kiện, tiền đề để Việt Nam phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả "thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc". Với tác động của khoa học công nghệ, thế giới như được phẳng ra, những khoảng cách về không gian đang thu hẹp lại bởi truyền thông đa phương tiện hết sức nhanh chóng, thuận lợi và thông tin liên lạc ngày càng dễ dàng, thông suốt. Sự bùng nổ của truyền thông, nhất là sự phát triển của mạng xã hội đã tạo nên phương thức tiếp cận thông tin mới, làm cho thông tin lan tỏa nhanh, phạm vi rộng, hiệu ứng mạnh. Đây là môi trường thuận lợi để các thế lực phản động tổ chức nhiều chiến dịch tuyên truyền, vận động, phát tán nhiều bài viết phản động, làm nóng các vấn đề xã hội, gây hoang mang và làm giảm sút niềm tin của các tầng lớp nhân dân. Chúng ta triệt để lợi dụng mạng internet để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", chống phá Đảng và Nhà nước ta, thông tin sai sự thật về tình hình và diễn biến phòng, chống dịch Covid-19... với các thủ đoạn tinh vi như núp dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền và lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng để lập ra các "hội", "nhóm" giả hiệu, mị dân và sử dụng mạng internet để lôi kéo người khác tham gia, đồng thời truyền bá những quan điểm trái với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền khuếch trương những khó khăn, tồn tại, khuyết điểm nhằm mục đích gây rối, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh ở các địa phương, đơn vị; vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu lãnh đạo các cấp nhằm tạo sự hoài nghi, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và điều hành của chính quyền.

(Xem tiếp trang 3)  
TRẦN TRỌNG TUYẾN  
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

### Tập trung sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm các điều kiện về quốc phòng, an ninh

(Xem trang 2)



Công nhân ngành điện sử dụng camera nhiệt kiểm tra các điểm tiếp xúc tại trạm điện 110kV.